

Paano Naabot ng Islam ang Balanse sa Ekonomiya?

Sa pamamagitan ng simpleng paghahambing sa sistemang pang-ekonomiya ng Islam, kapitalismo, at sosyalismo, makikita natin kung paano nakamit ng Islam ang balanseng ito.

Pagdating sa Kalayaan sa Pagmamay-ari:

Sa kapitalismo: Ang pribadong pagmamay-ari ang pangunahing prinsipyo.

Sa sosyalismo: Ang pampublikong pagmamay-ari ang pangunahing prinsipyo.

Sa Islam: Pinapayagan ang iba't ibang anyo ng pagmamay-ari:

Pampublikong pagmamay-ari: Para sa lahat ng Muslim, tulad ng mga lupain.

Pagmamay-ari ng estado: Mga likas na yaman tulad ng kagubatan at mineral.

Pribadong pagmamay-ari: Nakukuha lamang sa pamamagitan ng lehitimong pagkilos na hindi nagbabanta sa pangkalahatang balanse.

Pagdating sa Kalayaan sa Ekonomiya:

Sa kapitalismo: Ang kalayaan sa ekonomiya ay walang hangganan.

Sa sosyalismo: Ganap na kinukuha ang kalayaan sa ekonomiya.

Sa Islam: Kinikilala ang kalayaan sa ekonomiya sa limitadong saklaw:

Ang kusang limitasyon mula sa sariling puso batay sa edukasyong Islamiko at ang paglaganap ng mga Islamikong konsepto sa lipunan.

Ang panlabas na limitasyon sa pamamagitan ng mga batas na nagbabawal sa ilang mga gawa tulad ng pandaraya, pagsusugal, at usura.

"O kayong naniniwala, huwag kayong kumain ng usura na pinarami nang maraming beses, at matakot kayo sa Diyos upang kayo ay magtagumpay." [191]
(Qur'an 3:130)

"At anumang ibinigay ninyo sa anyo ng usura upang lumago sa kayamanan ng tao, hindi ito lalago sa paningin ng Diyos. At anumang ibinigay ninyo sa anyo ng zakat na hangad ang mukha ng Diyos, ang mga ito ay makakatanggap ng maraming

gantimpala." [192] (Qur'an 30:39)

"Tinanong ka nila tungkol sa alak at pagsusugal. Sabihin mo, 'Sa mga ito ay may malaking kasalanan at may ilang benepisyo para sa tao, ngunit ang kasalanan ng mga ito ay higit na malaki kaysa sa benepisyo.' At tinanong ka nila kung ano ang dapat nilang gastusin. Sabihin mo, 'Ang labis.' Kaya't malinaw na ipinaliwanag ng Diyos sa inyo ang mga tanda upang kayo ay makapag-isip." [193] (Qur'an 2:219)

Ang kapitalismo ay nagtakda ng isang malayang landas para sa tao, at iniimbitahan itong sundin ito, na sinasabing ang bukas na landas na ito ang magdadala ng ganap na kaligayahan sa tao. Ngunit natuklasan ng tao na sa huli, siya ay nasa isang lipunang may mga uri, kung saan may labis na kayamanan na batay sa pang-aapi ng iba, o labis na kahirapan para sa mga sumusunod sa etika.

Ang komunismo naman ay tinanggal ang lahat ng uri, at sinubukang itakda ang mas matibay na mga prinsipyo, ngunit lumikha ito ng mas mahihirap at mas nagdurusang lipunan, na mas rebolusyonaryo kaysa sa iba.

Samantala, ang Islam ay nakamit ang katamtaman, at ang Ummah ng Islam ay naging pinakatamang lipunan, na nagbigay sa sangkatauhan ng isang dakilang sistema, ayon sa mga kaaway ng Islam. Ngunit may mga Muslim na hindi nakatupad sa mga dakilang halaga ng Islam.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/79/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/79/>

Saturday 18th of January 2025 03:14:50 PM